

Số: 185 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

**Phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX**

Căn cứ Báo cáo số 131/BC-HĐND ngày 18/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị điều chỉnh mức điều tiết tiền hỗ trợ đất sản xuất lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ với phương thức giữ lại 70% cho địa phương, chuyển về tỉnh 30% thay vì điều tiết 50/50 như hiện nay để địa phương đầu tư các công trình hạ tầng thuận lợi hơn.

Đối với kinh phí hỗ trợ đất sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, tỉnh không phân bổ theo tỷ lệ như phản ánh và kiến nghị, mà phân bổ theo hướng sau khi xem xét ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm phục vụ sản xuất, phần kinh phí còn lại sẽ phân bổ cho các địa phương dựa trên diện tích lúa của từng địa phương. Năm 2018, phân bổ cấp tỉnh 96 tỷ đồng (trong đó 46 tỷ đồng phục vụ cho công trình thủy lợi và 50 tỷ đồng cho công trình điện phục vụ sản xuất). Kinh phí còn lại là 265,46 tỷ đồng, tương đương 73,44% tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ phân bổ về cho các huyện theo diện tích lúa của từng địa phương. Đối với huyện Tân Hiệp với diện tích đất chuyên trồng lúa nước là 36.803 ha, kinh phí phân bổ năm 2018 là 27,002 tỷ đồng (36.803 ha x 734.400 đồng). Đồng thời, còn ứng cho ngành điện từ nguồn kinh phí giữ lại để đầu tư điện phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là 20,67 tỷ đồng.

2. Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị xem xét, bồi thường hỗ trợ thêm phần đất mở rộng hai bên hàng rào xây dựng kiên cố, vật kiến trúc, cây trồng lâu năm... khi giải tỏa mở rộng gia cố đường Tỉnh lộ 961 tuyến Rạch Giá - An Giang thuộc địa bàn 02 xã Tân Hội, Tân Thành.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đường ĐT.961 chuẩn bị triển khai thi công có quy mô là đường cấp VI đồng bằng (mặt đường rộng 3,5 m, lề đường rộng 1,5 m x 2 bên = 3,0 m (lề gia cố mỗi bên 1,0 x 2 bên = 2 m), nền đường rộng 6,5 m), nền đường rộng hơn so với nền đường hiện hữu là 0,5m. Vì vậy, phần mở rộng gia cố lề chủ yếu thực hiện trong phần nền đường hiện trạng và phần đất này đã vận động người dân trong dự án nâng cấp mặt đường giai đoạn trước; phần mái che và công trình phụ xây dựng nằm trong nền đường hiện hữu nên không lập phương án bồi thường. Đề nghị bà con cử tri chia sẻ, tự tháo dỡ mái che, các công trình phụ nằm trong nền đường đang khai thác, tạo mặt bằng thi công được thuận lợi, sớm đưa công trình vào khai thác, đáp

ứng nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. *Cử tri huyện Châu Thành tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết việc đơn vị thi công đường Hành lang ven biển phía Nam thuê đất của các hộ dân khi trả lại đất cho dân thì dân không thể canh tác được vì hàm hố, sạt lở đất.*

Đây là hợp đồng dân sự của của các hộ dân với đơn vị thi công. Đề nghị các hộ dân trực tiếp làm việc với đơn vị thi công hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. *Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị sớm thi công sửa chữa cống số 2 trên Quốc lộ 80 tại ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ.*

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành việc thanh thải tại cống số 2 và cống số 3 trên Quốc lộ 80, đảm bảo thông thoáng theo như kiến nghị của cử tri.

5. *Cử tri huyện U Minh Thượng đề nghị duy tu, sửa chữa một số đoạn hư hỏng nặng trên tuyến Tỉnh lộ 965 để bà con đi lại thuận tiện.*

Năm 2016, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sửa chữa, nâng cấp mở rộng mặt đường được một số đoạn tuyến. Trong năm 2018, tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông 4,3 tỷ đồng để sửa chữa mặt đường, do nguồn vốn không đảm bảo sửa chữa trên toàn bộ tuyến đường nên sẽ ưu tiên sửa chữa một số đoạn hư hỏng nặng và dự kiến triển khai trong quý III/2018; các đoạn còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong kế hoạch năm tiếp theo.

6. *Cử tri xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất đề nghị khai thông cống số 8 Quốc lộ 80, hiện hai bên miệng cống bị bồi lắng không thoát nước được, gây ô nhiễm môi trường.*

Nguyên nhân bồi lắng là do địa phương làm đường giao thông nông thôn và người dân kê chông sạt lở làm lấp miệng cống nên không thoát nước được. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành nạo vét và thanh thải xong (trong tháng 6/2018).

7. *Cử tri huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh kiểm tra kỹ thuật, chất lượng tàu Phú Quốc - Thổ Châu để sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.*

Tàu Thổ Châu 09, các hạng mục thi công, thiết bị lắp đặt đều thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đóng tàu biển vỏ thép, đóng tàu thủy cao tốc, trang bị an toàn... và được Đăng kiểm Việt Nam nghiệm thu, cấp chứng nhận đăng kiểm, trong đó: Tàu Thổ Châu 09, Phú Quốc chạy được sóng cấp 7, tốc độ tối đa đạt 22,1 hải lý/giờ, đối với sóng cấp 4, cấp 5 tàu vẫn chạy bình thường.

8. *Cử tri thị xã Hà Tiên đề nghị tỉnh xem xét cho nhân dân xã Tiên Hải thí điểm sử dụng xe điện phục vụ khách du lịch.*

Loại hình vận chuyển hành khách bằng xe điện, hiện nay đang trong giai đoạn thí điểm, khi thực hiện phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Sở Giao thông vận tải

đã gửi văn bản đến UBND các địa phương yêu cầu hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế trên địa bàn, phải xây dựng Đề án chi tiết gửi Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3 doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho thí điểm. Vì vậy, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Tiên Hải có nhu cầu, đề nghị liên hệ UBND thị xã Hà Tiên hoặc Sở Giao thông vận tải để được hướng dẫn xây dựng Đề án, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

9. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị tỉnh nạo vét vàm cống 288 (phía ngoài đê) thuộc địa bàn xã Bình Sơn.

Theo hiện trạng quản lý, trên địa bàn huyện Hòn Đất không có cống 288. Tuy nhiên, qua tìm hiểu người dân thường gọi cống 288 hiện là cống Tám Nguyên, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất thuộc dự án phục vụ nuôi trồng thủy sản Vàm Răng - Ba Hòn, khoảng cách từ cống ra đến vàm biển khoảng 200 m bị bồi lắng nhiều. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát, đưa vào danh mục nạo vét kênh hạ lưu các cống trong kế hoạch duy tu sửa chữa công trình thủy lợi năm 2019.

10. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị tỉnh lắp đường ống nước áp Vạn Thanh, Hòn Đất, Bến Đá, Hòn Quéo, xã Thổ Sơn và ấp Thái Hưng, Thái Thịnh, Thái Tiến, xã Mỹ Thái; đầu tư trạm cấp nước sạch cho xã Sơn Bình.

Về lắp đường ống cấp nước các ấp Vạn Thanh, Hòn Đất, Bến Đá, Hòn Quéo: Hiện tại ở ấp Vạn Thanh, Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường nông thôn đã đầu tư xây dựng xong một trạm cấp nước là Trạm cấp nước Vạn Thanh trong năm 2017 và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng; các ấp Bến Đá, Hòn Đất, Hòn Quéo thì đang xem xét, cân đối nguồn vốn đầu tư kéo dài đường ống từ Trạm cấp nước Vạn Thanh cấp cho các ấp trên.

Về lắp đường ống cấp nước tại các ấp Thái Hưng, Thái Thịnh, Thái Tiến, xã Mỹ Thái: Trong năm 2017, Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường nông thôn đã xây dựng xong một trạm cấp nước là Trạm cấp nước Nam Thái Sơn đặt tại xã Mỹ Thái, đường ống kéo từ UBND xã Mỹ Thái đến đầu Kênh 12 (khoảng 6 km). Do nguồn vốn có hạn nên ở các ấp trên sẽ xem xét bố trí vốn đầu tư trong giai đoạn sau.

Về đầu tư xây dựng trạm cấp nước sạch cho xã Sơn Bình: Sẽ xem xét đầu tư xây dựng Trạm cấp nước tại xã Sơn Bình trong giai đoạn sau 2020.

11. Cử tri huyện Gò Quao đề nghị tỉnh sớm có kế hoạch kéo dài đường ống dẫn nước tại các xã Định An, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Định Hòa và Vĩnh Tuy nhằm cung cấp nước sạch cũng như xây dựng tiêu chí nông thôn mới.

Đối với Trạm cấp nước xã Định An: Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường nông thôn đã có kế hoạch kéo dài tuyến ống Trạm cấp nước xã Định An trong giai đoạn 2016-2020 và sẽ thực hiện trong năm 2019.

Các Trạm cấp nước xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, xã Định Hòa: Hiện nay tại 2 xã trên đã có trạm cấp nước, Trung tâm sẽ phối hợp địa phương để khảo sát mở rộng tuyến ống cho các khu vực chưa có tuyến ống đi qua, để xem xét đầu tư trong giai đoạn sau 2020.

12. Cử tri huyện An Biên, Châu Thành đề nghị kiểm tra, xử lý nguồn nước nuôi tôm ở các xã ven biển bị ô nhiễm; xử lý mùi hôi và đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại cảng cá Tắc Cậu gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tại, trong khu Cảng cá Tắc Cậu xã Bình An, huyện Châu Thành có 12 đơn vị chế biến thủy sản và 01 Ban Quản lý Cảng cá thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tất cả 12 đơn vị chế biến thủy sản và Ban Quản lý Cảng cá đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải để tự xử lý nước thải phát sinh đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra Sông Cái Lớn. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường cũng như việc xả thải nước thải của các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh.

13. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khu vực Trường Tiểu học xã Sơn Kiên.

Qua phản ánh của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra xác minh. Tại khu vực gần Trường Tiểu học xã Sơn Kiên hiện có 02 cơ sở mua bán vật tư nông nghiệp, bao gồm cơ sở Mỹ Xuyên (nằm cạnh trường) là hộ kinh doanh cá thể và Cửa hàng vật tư nông nghiệp Vạn Lợi nằm đối diện với trường. Qua kiểm tra, về pháp lý thì 02 cơ sở này có đầy đủ các giấy tờ theo quy định hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Tại thời điểm kiểm tra, Cửa hàng vật tư nông nghiệp Vạn Lợi có phát sinh mùi hôi ít, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, đối với cơ sở Mỹ Xuyên, tại thời điểm xác minh, khối lượng thuốc bảo vệ thực vật (các loại) tại kho chứa ước chừng 40 tấn; mùi hôi phát sinh không nhiều. Ngoài mùi hôi từ cơ sở Mỹ Xuyên, còn có mùi hôi từ ruộng phía sau trường, mỗi khi nông dân phun thuốc. Qua buổi làm việc, đại diện chủ cơ sở xác nhận việc kinh doanh ảnh hưởng đến môi trường nên đã có phương án di dời kho đến khu vực không gần khu dân cư, tại ấp Tà Lốc, xã Sơn Kiên. Hiện kho đang xây dựng, dự kiến trong vòng 3 tháng kho hoàn thành, cơ sở sẽ di dời kho đến địa chỉ mới.

14. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị sớm xử lý tình trạng nước đọng gây ô nhiễm môi trường tại các cống ngăn mặn tại xã Bình Giang, Lình Huỳnh, Mỹ Lâm và Sơn Bình.

Các cống ven biển trên địa bàn các xã này nằm trong dự án thoát lũ ra biển Tây và dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn. Những cống thuộc dự án thoát lũ ra biển Tây được vận hành thống nhất dựa vào quy trình vận hành hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên. Theo quy trình này, việc vận hành đóng, mở các cống sẽ căn cứ vào mực nước ở Châu Đốc và phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Còn lại các cống thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi

trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn sẽ được vận hành theo yêu cầu của địa phương. Nhằm đối phó tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn huyện Kiên Lương và thành phố Rạch Giá, từ tháng 11/ 2017, hầu hết các cống thuộc huyện Hòn Đất được đóng để ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong thời gian này, Chi cục Thủy lợi cho vận hành mở cửa cống xen kẽ để điều tiết nước chống ngập úng cục bộ và xử lý ô nhiễm môi trường. Tính đến nay, đã có 22 đợt vận hành cống để thoát nước, chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Tuy nhiên, hiện nay các cống trên địa bàn huyện Hòn Đất đều có cửa van vận hành tự động theo thủy triều nên việc điều tiết nước còn gặp nhiều khó khăn (đóng, mở cửa van phải phụ thuộc vào chênh lệch mực nước thượng, hạ lưu cống). Do đó, việc vận hành mở cống xả nước để chống ngập úng và xử lý ô nhiễm môi trường trong một số trường hợp chưa được kịp thời. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện phương án sử dụng phai thép để chủ động trong việc đóng, mở cửa van ở các cống nêu trên để khắc phục tình trạng nước đọng.

15. Cử tri thành phố Rạch Giá đề nghị công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục tình trạng nước ứ đọng quanh khu vực; công trình xây dựng trụ sở Công an tỉnh chặn kênh thủy lợi 31 làm nước ứ đọng.

Qua phản ánh của cử tri, tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp phối hợp với địa phương và Ban Quản lý dự án kiểm tra hiện trường, qua đó đã đề nghị đơn vị thi công phải thường xuyên dùng xe cuốc để nạo vét kênh thoát nước hiện hữu (phía sau nhà của bà con đường đường Lâm Quang Ky, đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Phan Thị Ràng), làm thông thoáng dòng chảy khi trời mưa và rác ứ đọng để thoát nước về hướng cống ngang đường Phan Thị Ràng, hiện nay cơ bản không còn ứ đọng nước trong kênh.

Dự án trụ sở Công an tỉnh hiện đang thi công đắp bờ bao phía mặt đường Phan Thị Ràng và Lâm Quang Ky, chưa thi công san lấp phía đoạn kênh thủy lợi 31. Vị trí xây dựng trước đây là ruộng, khu vực dân cư xung quanh chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, nước được xả thẳng xuống ruộng và đây là vùng trũng nên khi có mưa to thường xuyên bị ngập nước. Để khắc phục tình trạng ứ đọng nước trong khu vực đang thi công bờ bao và khu dân cư xung quanh, Công an tỉnh đang đầu tư xây dựng 01 cống thoát nước ra đường Phan Thị Ràng để giải quyết tình trạng ứ đọng nước.

16. Cử tri thị xã Hà Tiên kiến nghị tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng mặt đường đoạn từ mũi Con Cọp - cầu Tô Châu; sửa chữa, nâng cấp đoạn 500 m tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bị hư hỏng, ngập nước nhiều năm.

Đoạn tuyến từ Mũi Ông Cọp đến Cầu Tô Châu, dài hơn 8 km, đoạn tuyến này qua khu vực địa hình phức tạp, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, mặt đường thường xuyên bị ngập, tạo ổ gà, hố lún. Tỉnh đã đề nghị Trung ương nâng cấp, sửa chữa trong kế hoạch bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019, trong thời gian chờ xem xét bố trí

vốn, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo giao thông.

Việc sửa chữa, nâng cấp đoạn 500 m tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã được phân bổ vốn. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai trong tháng 7/2018.

17. Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị giữ nguyên khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện để thanh thiếu nhi vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa. Nếu giao cho nhà đầu tư theo hình thức BT thì đề nghị đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc phối hợp cùng Sở Xây dựng xem xét trên cơ sở định hướng phát triển Trung tâm Văn hóa huyện Phú Quốc để bổ sung, cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Dương Đông 1/2000 đang được lập. Sau khi quy hoạch được phê duyệt thì sẽ xem xét kêu gọi nhà đầu tư tham gia theo quy định.

18. Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị tỉnh sớm triển khai kéo điện cho một số khu vực chưa có điện.

Dự án tái cấu trúc lưới điện Phú Quốc (do Công ty Điện lực Kiên Giang làm chủ đầu tư) có khối lượng đầu tư xây dựng và cải tạo 139 km đường dây trung thế; 79km đường dây hạ thế; trạm biến áp 22/0,4 kV khoảng 8,326 MVA, với tổng mức đầu tư khoảng 218 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu xây lắp trong quý III/2018 và triển khai thi công hoàn thành trong năm 2019.

19. Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị sớm quy hoạch kéo lưới điện sang Bãi Dong, xã Thổ Châu để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Theo quy hoạch phát triển hệ thống điện giai đoạn 2013-2020, thì việc đầu tư lưới điện khu vực Bãi Dong cần có 01 trạm nâng áp; 5,8 km đường dây trung thế; 1,7 km đường dây hạ thế và 01 trạm hạ áp 160 kVA, với kinh phí đầu tư khoảng 08 tỷ đồng, cấp điện cho các hộ dân và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Bãi Dong. Tỉnh đã lập danh mục các hộ dân sống phân tán trên xã đảo Thổ Châu, trong đó có khu vực Bãi Dong vào Dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo ngoài lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn 2018-2020. Hiện nay, đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cấp kinh phí đầu tư dự án. Trước mắt, để nâng công suất phát điện trên xã Thổ Châu, tỉnh đã giao các ngành tham mưu bố trí nguồn vốn cho UBND huyện Phú Quốc để đầu tư thêm máy phát điện cho xã Thổ Châu.

20. Cử tri thị xã Hà Tiên kiến nghị tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ dự án kéo điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải, hiện máy phát điện bị hư hỏng, nhân dân thiếu điện sinh hoạt.

Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Tiên Hải do Tổng Công ty Điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư, với khối lượng 17,6 km đường dây 22 kV trên biển, cấp

điện cho 420 hộ dân, với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ứng từ tỉnh là 100 tỷ đồng). Dự án đã khởi công đóng móng cọc trong tháng 6/2018, thời gian thi công dự kiến 180 ngày sẽ hoàn thành công trình và dự kiến đóng điện đưa vào sử dụng trong quý I/2019.

21. Cử tri huyện U Minh Thượng đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án giảm lãi suất đối với những hộ vay tiền trước năm 1997 để làm bờ bao nông hộ vùng đê.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thực hiện thu hồi nợ gốc và giảm lãi vay vùng đê U Minh Thượng trên cơ sở xem xét từng khách hàng cụ thể. Vì vậy, cử tri đang còn nợ vay vùng đê mà gặp khó khăn thì liên hệ trực tiếp với cán bộ xử lý nợ đề xuất hình thức thanh toán nợ gốc và lãi để được xem xét từng trường hợp cụ thể.

22. Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách xem xét cho người dân huyện vay tiền với mức lãi suất thấp để xây dựng bờ kè các trục kênh chính.

Hiện nay, Chính phủ chưa có chính sách áp dụng lãi suất ưu đãi đối với nhu cầu vay vốn xây dựng bờ kè. Lãi suất cho vay được áp dụng theo cơ chế thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng. Vì vậy, nếu cử tri tiếp tục có nhu cầu xây dựng bờ kè trên các trục kênh chính thì đề xuất, phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng kế hoạch chung. Trên cơ sở kế hoạch chung của địa phương, các tổ chức tín dụng bao gồm cả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xem xét xử lý cho vay với mức lãi suất phù hợp theo thỏa thuận.

Những nơi có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm cho người dân, đề nghị địa phương rà soát, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp xây dựng dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

23. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị tỉnh cho chủ trương sát nhập nhà văn hóa xã và trung tâm học tập cộng đồng của xã hoặc hướng dẫn quy chế mẫu về hoạt động của nhà văn hóa xã để nâng cao hiệu quả hoạt động.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Đề án tổ chức lại Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Trung tâm Học tập cộng đồng và Trạm Truyền thanh xã, phường, thị trấn thành Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Nội vụ đang thẩm định trình phê duyệt. Sau khi ban hành đề án sẽ ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm.

24. Cử tri huyện An Biên đề nghị tỉnh có biện pháp giải quyết việc làm cho con em dân tộc Khmer khi học xong trung cấp, đại học; tạo điều kiện thuận lợi hơn đối với chính sách xuất khẩu lao động; ưu tiên mở lớp đại học ngành y theo phương thức liên thông từ trung cấp lên đại học tại tỉnh; mở lớp đại học ngành y tại tỉnh.

Hàng năm thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh, các ngành chức năng đã giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh từ 35.000 lượt lao động trở lên, trong đó giải quyết việc làm cho lao động có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc lao động có bằng cấp và chứng chỉ, đạt tỷ lệ trên 80% (trình độ gồm: Đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, dưới 3 tháng) thông qua nhiều tổ chức, trong đó có Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Do đó, để thuận tiện hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đăng ký xuất khẩu lao động cho con em dân tộc Khmer đề nghị cử tri liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh để được hướng dẫn cụ thể hoặc liên hệ các doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động và Công ty tư vấn xuất khẩu lao động có uy tín để được hướng dẫn.

Việc cử tri đề nghị mở lớp liên thông đại học ngành y tại địa phương nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của viên chức y tế là yêu cầu chính đáng. Nhưng hiện nay, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo không cho phép các Trường liên kết với tỉnh để đào tạo đại học y ngoài trường đại học nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Do đó, để đáp ứng nguyện vọng của cử tri, trước mắt Sở Y tế đã chỉ đạo cho Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên tăng cường công tác đào tạo bằng cách cử người tham gia đào tạo tại trường Đại học Y dược Cần Thơ.

25. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị tỉnh bố trí một phần kinh phí hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư và chạy thận).

Hàng năm, tỉnh có bố trí kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo thông qua Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo của tỉnh và Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo cấp kinh phí trực tiếp cho 02 bệnh viện tuyến tỉnh, 11 bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân khi nằm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên và 15 trung tâm y tế huyện. Trong đó có quy định hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí nếu không có tham gia bảo hiểm y tế thì được hỗ trợ 30% chi phí khám chữa bệnh, tối đa không quá 10 triệu đồng/1 người/1 lần hỗ trợ và không quá 03 lần/năm.

26. Cử tri huyện An Biên đề nghị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh xem lại thủ tục nhận bệnh đối với trường hợp bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nay được chuyển về Bệnh viện Y học cổ truyền tiếp tục điều trị thì bệnh nhân phải về bệnh viện huyện làm thủ tục chuyển viện lại.

Trong trường hợp bệnh nhân đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm ổn, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Y học cổ truyền để điều trị tiếp, thì người bệnh không cần phải có giấy chuyển tuyến. Tuy nhiên, nếu bệnh ổn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp giấy ra viện, người bệnh muốn được điều trị tiếp tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thì phải có giấy chuyển tuyến của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế. Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vẫn đang thực hiện theo đúng quy định trên.

27. Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh nên bố trí người hướng dẫn bệnh nhân khi vào khám bệnh ở các buồng bệnh; sửa chữa các nhà vệ sinh; thường xuyên vệ sinh các trang thiết bị điều trị bệnh cũng như phòng khám.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài Bệnh viện. Tuy nhiên, do tình trạng cơ sở vật chất của Bệnh viện đã xuống cấp gây ảnh hưởng nhiều đến mọi hoạt động của Bệnh viện và ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh. Hiện nay, Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty Vệ sinh công nghiệp Bảo Quang để thực hiện công việc vệ sinh toàn bệnh viện, trong tháng 7/2018 sẽ triển khai thực hiện hợp đồng.

28. Cử tri trong tỉnh đề nghị ngăn chặn, xử lý kịp thời những hộ lấn chiếm phân đất công thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình cống ngăn mặn và đê quốc phòng.

Hiện nay, hành lang bảo vệ đê và cống đã được cắm mốc bảo vệ. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các xã ven biển có đê, cống trong việc xử lý vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã lập biên bản vi phạm buộc tháo dỡ, di dời nhà, vật kiến trúc, khôi phục lại tình trạng ban đầu 28/99 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa mạnh dạn xử lý vi phạm theo quy định về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh, dẫn đến có sự so bì giữa các hộ dân vi phạm đất đai trong phạm vi bảo vệ cống và tiếp tục vi phạm ngày càng phức tạp. Tỉnh sẽ chỉ đạo chấn chỉnh yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đề ngăn ngừa các trường hợp khác có thể tiếp tục xảy ra.

29. Cử tri các huyện Kiên Lương, Phú Quốc, thị xã Hà Tiên đề nghị xử lý nghiêm tình trạng bao chiếm bờ biển.

Các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đều bị xử lý nghiêm theo quy định theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 ban hành quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 ban hành quy định quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đối với vùng biển ven bờ, quy định trách nhiệm quản lý của UBND cấp huyện.

30. Cử tri huyện Phú Quốc đề nghị sớm cắm cột mốc ranh giới của Vườn Quốc gia sau khi điều chỉnh để địa phương có cơ sở quản lý trên địa bàn.

Hiện nay, Vườn Quốc gia Phú Quốc đã rà soát, cắm mốc theo hiện trạng thực tế ngoài thực địa xong vào cuối năm 2017, tổng số mốc là 973. Tuy nhiên, tổng diện tích đất rừng chưa đảm bảo 29.596 ha theo quy hoạch 633 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, tỉnh đã chỉ đạo Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp với các sở, ngành tỉnh rà soát lại ranh giới, tọa độ mốc đảm bảo theo quy hoạch 633, trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, Vườn Quốc gia Phú Quốc vẫn đang trong quá trình thực hiện.

31. Cử tri thị xã Hà Tiên đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí vốn bồi hoàn cho nhân dân theo phương án đã được phê duyệt của dự án khu bảo thuế, xã Mỹ Đức, còn một số hộ dân chưa nhận được tiền bồi hoàn.

Quá trình thực hiện chi trả bồi thường dự án khu bảo thuế đến nay đã có 55/89 hộ dân đã đồng ý nhận tiền với số tiền bồi thường là 6,7 tỷ đồng; còn lại 34 hộ dân chưa nhận tiền với số tiền bồi thường là 6,9 tỷ đồng. Trước khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, đồng thời xuất phát từ khả năng kêu gọi đầu tư vào khu bảo thuế thời gian tới, UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm quy mô diện tích quy hoạch phân khu Khu bảo thuế Xà Xía từ 54,9 ha giảm xuống còn 11,21 ha. Trong đó chú trọng cắt giảm diện tích các hộ dân không thực hiện được công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện các cơ quan chức năng đang thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch của dự án. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, tỉnh xem xét bố trí kinh phí bồi thường bổ sung cho các hộ dân nằm trong quy hoạch được điều chỉnh của dự án (11,21 ha).

32. Cử tri thành phố Rạch Giá tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét lại việc nuôi chim yến trên lan trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, UBND tỉnh đang đẩy nhanh quy trình ban hành quy hoạch, trước mắt là ban hành quy định tạm thời nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. Sau khi trình xin ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ ký ban hành.

33. Cử tri huyện Tân Hiệp yêu cầu định mức cấp kinh phí cho trạm y tế cấp xã không nên cao bằng mà nên xem xét theo chuẩn xã thuộc loại I, loại II.

Theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách từ năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, ngoài tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương ngân sách phân bổ đảm bảo theo quy định thì định mức chi cho hoạt động thường xuyên của bộ máy đối với các xã đặc biệt khó khăn và các xã đảo thuộc huyện Phú Quốc và Kiên Hải là 47,3 triệu đồng/xã/năm; các xã, phường, thị trấn còn lại là 43,2 triệu đồng/xã/năm là phù hợp với tình hình ngân sách của tỉnh. Ngoài ra, kinh phí phòng bệnh của huyện được tính trên cơ sở dân số với định mức 4.500 đồng/người/năm, căn cứ vào chương trình dự án phòng bệnh trên địa bàn, huyện bổ sung cho các trạm y tế tuyến xã thực hiện theo yêu cầu thực tế.

34. Cử tri huyện Châu Thành đề nghị Công an tỉnh có kế hoạch tuần tra, xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép trên tuyến Quốc lộ 80, làm mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông.

Vào cuối năm 2017, trên tuyến Quốc lộ 80 địa bàn huyện Châu Thành có xảy ra tình trạng đua xe trái phép, lực lượng Công an giao thông đã xử lý các đối tượng vi phạm. Và từ đầu năm 2018 đến nay, chưa phát hiện thêm trường hợp đua xe trái phép nào, tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 109 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông, phạt hành chính với số tiền là 145,58 triệu đồng.

Hiện nay, Công an tỉnh vẫn duy trì kế hoạch tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là vào các dịp lễ hội, sự kiện lớn.

*** Các kiến nghị của cử tri, tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý:**

1. Các kiến nghị cử tri liên quan đến đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông như: Quốc lộ 80B; đường dẫn cầu kênh Cái Sắn; thay đổi biển chỉ dẫn cụ thể tại nút giao thông đầu nối Quốc lộ 61 - Quốc lộ 63 đến cầu Cái Bé; đoạn Quốc Lộ 61; đoạn đường tại 2 đầu cầu Tám Ngàn; Tỉnh lộ 963; khắc phục, sửa chữa những ổ gà trên Quốc lộ 80; đầu tư mở rộng và chống sạt lở tuyến Tỉnh lộ 965B; 968; 967; ngăn chặn, xử lý nạn cò vé và vé chợ đen tại Bến tàu Rạch Giá - Lại Sơn - An Sơn; đoạn đường từ UBND phường Bình San đến siêu thị Mini; xem xét điều chỉnh giờ khởi hành của tàu Phú Quốc - Thỏ Châu 09 và ngược lại... Tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải rà soát, xử lý.

2. Các kiến nghị của cử tri về đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Kênh 5, ấp Cảng, xã Hòa Điền; ngăn chặn, xử lý kịp thời những hộ lấn chiếm phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ công trình cống ngăn mặn và đê quốc phòng trên địa bàn xã Linh Huỳnh... Tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, xử lý.

3. Các kiến nghị về kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của 02 công ty chế biến bột cá (Biển Xanh và Tín Phú Ngọc) (xã Linh Huỳnh, huyện Hòn Đất); kiểm tra và xử lý lại định mức bụi phát tán trong môi trường của các nhà máy xay xát (tại xã Thạnh Trị, Tân Hiệp); xem xét việc khai thác sỏi đỏ và xây đá của Công ty Tuyệt Vân (xã Dương Hòa, Kiên Lương); điều chỉnh diện tích tách thửa các loại đất; ban hành giá đất bồi thường cho các dự án trên địa bàn huyện Phú Quốc; khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh... Tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý trong quý III/2018.

4. Các kiến nghị của cử tri huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh xem xét và có hướng xử lý đối với dự án của Công ty Hải Ngân; thu hồi dự án nhà chõu bến tàu du lịch tại công viên Bạch Đằng; kiểm tra và thu hồi dự án Trường mầm non Quốc Khang tại khu tái định cư 10,2 ha; xem xét lại quy hoạch của dự án Khu dân cư - du lịch - làng nghề Gành Dầu của Công ty Cổ phần dược phẩm PQ tại ấp Chuông Vích, xã Gành Dầu... Tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh và sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc rà soát, báo cáo để xử lý trong quý III/2018.

5. Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị tỉnh xem xét, trang bị phương tiện tuần tra có công suất lớn đủ khả năng để hai Đồn Biên phòng Rạch Tràm và Xà Lược nâng cao hiệu quả trong công tác tuần tra: Tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ có ý kiến với các Bộ, ngành Trung ương để xem xét giải quyết.

6. *Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị chương trình hỗ trợ giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sinh sống hai bên phà Tắc Cậu - Xẻo Rô kéo dài nhiều năm chưa giải quyết (có hộ nhận và hộ chưa được nhận hỗ trợ).*

Chương trình phục hồi thu nhập giai đoạn đại trà và Chương trình giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sống hai bên phà Tắc Cậu - Xẻo Rô do Tổng Công ty Cửu Long quản lý và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Kiên Giang. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận tổng kinh phí 2,559 tỷ đồng, hỗ trợ cho 327/512 hộ dân. Còn lại 185 hộ dân chưa được hỗ trợ với số tiền 1,176 tỷ đồng do Tổng Công ty Cửu Long chưa chuyển về cho tỉnh để hỗ trợ. Tỉnh sẽ mời Tổng Công ty Cửu Long làm việc cụ thể trong quý III/2018 để cấp kinh phí hỗ trợ cho những hộ dân còn lại.

*** Các kiến nghị của cử tri, tỉnh đã xem xét nhưng chưa thể thực hiện theo phản ánh và đề xuất:**

1. *Cử tri huyện U Minh Thượng, An Biên đề nghị xem xét chế độ đối với chức danh Phó trưởng Công an và Công an viên cấp xã, hiện nay hoạt động phí quá thấp không bảo đảm sinh hoạt; xem xét việc hỗ trợ kinh phí hưởng theo bằng cấp đối với các chức danh ở ấp được hưởng như cán bộ không chuyên trách xã, hiện nay ở ấp chỉ có 03 chức danh được hưởng trợ cấp theo bằng, còn lại các chức danh khác ở ấp có bằng chuyên môn lại chưa được hỗ trợ.*

Việc thực hiện chế độ phụ cấp, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (trong đó có chức danh Phó Trưởng Công an và Công an viên xã) được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ. Tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ kiến nghị với Trung ương.

Theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp có bằng cấp chuyên môn thì chỉ hỗ trợ cho 3 chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng ấp, khu phố. Trong điều kiện ngân sách đang gặp khó khăn nên chưa thể cân đối để hỗ trợ đối với các chức danh còn lại của ấp theo đề nghị của cử tri.

2. *Cử tri huyện U Minh Thượng đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục xét cho vay đối với những hộ nghèo, cận nghèo đã vay trước đây (nay đã thoát nghèo) được tiếp tục vay để các em sinh viên trong những hộ này hoàn thành chương trình đại học.*

Đối tượng là sinh viên, học sinh là thành viên của hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nay đã thoát nghèo không phải là đối tượng được hỗ trợ vay vốn của chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ý kiến phản ánh của cử tri là chưa thể giải quyết.

3. *Cử tri huyện Gò Quao kiến nghị tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công.*

Giai đoạn 2016-2020, ngân sách tỉnh đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng với định mức là 50 triệu/hộ xây mới và 20 triệu đồng/hộ sửa chữa. Việc cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng của cử tri là thiết thực, phù hợp với giá cả hiện nay. Tỉnh tiếp thu ý kiến và sẽ chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu nâng mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng trong giai đoạn tiếp theo.

4. Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị đơn vị thi công cầu Cái Lớn - Cái Bé làm hư hỏng nhà dân (Quách Phùng Canh) và làm cát tràn vào ruộng vẫn chưa được xử lý bồi thường.

Dự án cầu Cái Lớn - Cái Bé đã được nghiệm thu đưa vào khai thác từ năm 2014, hiện nay dự án đã kết thúc; qua 4 năm, hiện trạng hư hỏng nhà và cát tràn vào ruộng như nội dung kiến nghị không có cơ sở để xác định. Vì vậy, việc kiến nghị của cử tri không có cơ sở để giải quyết.

5. Cử tri huyện Kiên Hải kiến nghị cho lắp đặt trạm tiếp sóng truyền hình mặt đất và nâng cấp dung lượng các trạm tiếp sóng di động tại các xã, hiện các đường truyền yếu không đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 trạm phát sóng truyền hình số mặt đất do Trung ương đầu tư đặt tại địa bàn huyện Phú Quốc và Hòn Me, huyện Hòn Đất. Trong đó, trạm phát sóng truyền hình số mặt đất đặt tại Hòn Me có công suất lớn phục vụ phủ sóng truyền hình số mặt đất hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, do địa hình huyện Kiên Hải là các xã đảo nằm cách xa nhau và đồi núi che phủ nên việc thu sóng số mặt đất bị giới hạn. Việc đầu tư thêm điểm phát sóng truyền hình số mặt đất nói chung và tại địa bàn huyện Kiên Hải nói riêng cần nguồn kinh phí lớn để đầu tư. Do đó, kiến nghị của cử tri chưa thể xem xét giải quyết.

Trên đây là Báo cáo phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh./

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ma

Mai Anh Nhị